

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๓ / ๖ ๒๑๘



สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล  
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล (๙๑๐๐๐)

๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๒. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

สำนักงาน กศน. แจ้งว่า สำนักงานส่งเสริมกิจการศึกษาคได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในหลักสูตร “งานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหลักสูตร” งานฐานทรัพยากร  
ท้องถิ่น ๔ ทรัพยากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นสถานศึกษา  
ได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๗ แห่ง และสมัครสมาชิกแล้วอยู่ในระหว่าง  
รอการตอบรับ จำนวน ๑๓ แห่ง

ในการนี้ สำนักงาน กศน. พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เห็น  
ควรแจ้งให้สำนักงาน จังหวัดทุกจังหวัด/กทม. ดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดที่มารับการอบรมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ กศน.อำเภอได้รับทราบถึง  
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  
บรมราชกุมารี และรายงานผลการแจ้งประชาสัมพันธ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่  
๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง e-mail:kpr\_nfedc@nfe.go.th

๒. ให้ กศน.อำเภอที่มีความพร้อมสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแบบใบ  
สมัคร เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และส่งผลการสมัครไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ทาง e-mail:kpr\_nfedc@nfe.go.th

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครเป็นสมาชิก “สวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” หากท่านมีความประสงค์สมัครสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ท่านจัดทำจดหมายขอสมัครเป็นสมาชิก  
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยตรงถึงรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร สิทธิพาทิ)

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ

โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๔๔๔ โทรสาร ๐-๗๔๗๒-๑๔๑๖

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล